



# CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Lô II-3, Nhóm CN2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú - TP.HCM  
Phone: 84 (028) 38162884 - 38162885 - 38162886 - Fax : 84 (028) 38162887  
E-mail: alta@alta.com.vn Website: //www.alta.com.vn

## THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HĐQT ALTA Năm 2024

Đại diện CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH (ALTA) tôi trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý khách hàng, đối tác, quý cơ quan hữu quan, quý cổ đông đã luôn dành cho ALTA sự quan tâm và hợp tác có hiệu quả. Tôi cũng xin cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên đã cố gắng hết mình đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty. Cảm ơn sự đồng hành trong suốt hành trình hoạt động 40 năm từ khởi sự năm 1984 đến thành lập Công ty thuộc sở hữu Nhà nước với tên “ Công ty Văn hóa Tổng hợp Tân Bình” năm 1989; Chúng ta đã tự thân vượt khó cổ phần hóa Công ty chính thức mang tên “ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình” vào năm 1998, nỗ lực vươn lên khẳng định vị thế với quyết định niêm yết cổ phiếu mã ALT trên thị trường chứng khoán từ năm 2006. Công ty đã vượt qua những chặng đường gian nan, thử thách, liên tục đổi mới để tồn tại, trưởng thành và phát triển đến ngày hôm nay.

Thành quả của Công ty ngày hôm nay là kết tinh của lòng nhiệt huyết, sự cống hiến của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự cộng tác, góp ý và hỗ trợ của đối tác, khách hàng, sự quan tâm tạo điều kiện từ phía tổ chức Đảng, Chính quyền các cấp, cùng các sở, ban ngành, hiệp hội liên quan; Mỗi sự quan tâm cộng tác mà Công ty đã và đang nhận được trong thời gian qua là động lực to lớn để phát triển Công ty hơn nữa trong tương lai vì “ALTA luôn là người bạn liên kết chân thành”.

Kính thưa Quý vị

Dự báo nền kinh tế VN năm 2024 - 2025 sẽ tăng trưởng trên cơ sở nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo chiều sâu, năng suất lao động tăng bởi ứng dụng khoa học công nghệ, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, trong bức tranh sáng sủa đó cũng có nhiều khoảng tối thực tế, khi hàng chục nghìn doanh nghiệp phải rời khỏi thương trường mỗi tháng; rủi ro tài chính - tiền tệ, rủi ro an ninh năng lượng và lương thực gia tăng...

Vì vậy CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH tiếp tục hoạt động theo xu hướng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và áp dụng công nghệ mới. Cơ hội sẽ ngày càng rộng mở cho chúng ta trong các lĩnh vực. Mục tiêu chiến lược của Công ty là trở thành một doanh nghiệp sáng tạo đóng góp vào nền kinh tế chung những sản phẩm chuyên ngành công nghệ cao và những sản phẩm xanh, thân thiện môi trường...

Năm 2024 với kỷ ức trường kỳ 40 năm hoạt động, 35 năm thành lập Công ty, 26 năm Cổ phần hóa và 18 năm niêm yết cổ phiếu ALT... CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH (ALTA) cam kết luôn tiên phong trong mọi lĩnh vực hoạt động; không ngừng xây dựng một thế hệ nhân lực mới luôn biết chia sẻ, tận tâm và sáng tạo để đưa ra xã hội những sản phẩm chất lượng có tính nhân bản; đồng thời luôn tạo dựng giá trị niềm tin hợp tác phát triển với cộng đồng kinh tế, xã hội như một người bạn chân thành hướng đến tương lai cùng có lợi ích và cùng phát triển bền vững.

Một lần nữa, ALTA xin được chào đón và mong muốn có được những sự hợp tác cùng sẻ chia với tất cả đối tác, khách hàng, công nhân viên chức Công ty và hy vọng sự hợp tác đó sẽ mang lại những cơ hội về vật chất, tinh thần và nhiều hơn thế nữa.

Trân trọng chào thân ái và thành công!

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

**LA THẾ NHÂN**